

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tòa sáng từ học Bắc

(Tiếp theo trang 1)

cùng 8 xã được tỉnh chọn làm điểm về xây dựng NTM, tới năm 2021 được công nhận xã NTM nâng cao, dự kiến năm 2025 sẽ về đích xã NTM kiểu mẫu. Đến nay xã đã có 6 vùng sản xuất tập trung, thành lập mô hình HTX kiểu mới, hình thành mô hình nuôi cá ao bán nổi giá trị cao gấp 10 lần so với cây lúa, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng theo hình thức nông nghiệp công nghệ cao... Kết quả đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ở Bình Định đạt 64 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ

quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo và nêu gương trong công việc, sinh hoạt hàng ngày. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Đến nay, các chi bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể.

Lan tỏa để có cuộc sống đẹp hơn Ông Trương Công Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương cho biết: Phát huy tinh thần gương mẫu, hội đã quán triệt các cơ sở hội, hội viên nghiêm túc đăng ký theo chuyên đề từng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng các mô hình dân vận khéo. Kết quả, 33/33 hội CCB xã, thị trấn đăng ký xây dựng 52 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả đều được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, biểu hiện rõ nhất trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều tấm gương CCB gương mẫu, vượt khó vươn lên làm giàu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Điển hình trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đ



Huyện Kiến Xương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn.

Lan tỏa để có cuộc sống đẹp hơn

Ông Trương Công Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương cho biết: Phát huy tinh thần gương mẫu, hội đã quán triệt các cơ sở hội, hội viên nghiêm túc đăng ký theo chuyên đề từng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng các mô hình dân vận khéo. Kết quả, 33/33 hội CCB xã, thị trấn đăng ký xây dựng 52 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Tất cả đều được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, biểu hiện rõ nhất trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều tấm gương CCB gương mẫu, vượt khó vươn lên làm giàu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Điển hình trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đ

thị văn minh", tính đến hết năm 2022 cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp 1,6 tỷ đồng, ủng hộ gần 693 triệu đồng tiền đất, hiến 3.145m² đất, đóng góp 4.791 ngày công giúp các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cũng xuất phát từ việc học, làm theo và nêu gương, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, là những người có ý chí, khát vọng vươn lên để làm giàu, làm đẹp cho đời và đều là những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Điển hình như anh Lại Văn Điệp, xã Vũ Ninh, mặc dù là người khuyết tật nhưng anh đã làm được những điều phi thường mà không phải người bình thường nào cũng làm được. Theo anh, đó chính là xuất phát từ việc làm theo Bác từ những điều bình dị nhất, từ chính cuộc sống hàng ngày, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế để lo cho chính mình, gia đình mình và trở thành người có ích cho xã hội. Anh Điệp tâm sự: Từ nhỏ tôi đã chịu thiệt thòi bởi căn bệnh bại liệt, bước đi thậm thọt chân không chạm đất nhưng vẫn gắng gao đầu để đến trường học lấy kiến thức, đi học nghề để tạo cho mình công việc ổn định. Nhờ niềm đam mê, sự quyết tâm cuối cùng tôi cũng thành lập doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ, không chỉ đem lại cuộc sống khá giả cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hàng chục người khuyết tật có cùng cảnh ngộ. Kết quả của tôi chính là động lực cho người khuyết tật khác nhìn vào để thấy hy vọng, phấn đấu có cuộc sống tốt đẹp hơn, quên đi nỗi đau bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương cho biết thêm: Hiện nay có rất nhiều đơn vị

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa



Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực học và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Tiêu biểu như mô hình thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo đến nay thu được trên 32 triệu đồng; mô hình nuôi heo nhựa tiết kiệm phân mỗi năm thu được khoảng 50 triệu đồng; duy trì 25 nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình mẹ đỡ đầu, mua thẻ bảo hiểm y tế...

Ông Phạm Văn Tính, xã Bình Định



Theo tôi, học Bác quan trọng nhất là thể hiện bằng những việc làm cụ thể, do đó năm 2019 tôi đã mạnh dạn chuyển vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang phương thức canh tác mới là nuôi cá trong ao bán nổi. Mặc dù khó khăn, vất vả song với quyết tâm tạo ra giá trị cao nhất trên vùng đất khó mỗi năm tôi đã xuất bán 60 tấn cá, trừ chi phí thu về 700 triệu đồng. Không chỉ phát triển trong lao động sản xuất, tôi còn giúp đỡ mô hình khác để cùng nhau làm giàu, phát triển quê hương.

đăng ký các mô hình học tập và làm theo Bác, nhân lên những hành động đẹp trong toàn huyện. Cụ thể như Đảng bộ Khối cơ quan Huyện ủy đăng ký mô hình tiếp cận tập trung chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao; Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện với mô hình nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; Đảng bộ Ban CHQS huyện thực hiện việc làm theo với chủ đề "Hành

động làm theo tấm gương của Bác, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"... Có thể nói, những đổi thay của Kiến Xương hôm nay chính là nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là nền tảng quan trọng để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Nhịp cầu nối những trái tim

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh luôn đồng hành, sẻ chia kịp thời với những người yếu thế, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Dương Thị Bé, thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý (Vũ Thư) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện bà ở một mình trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, trong nhà không có lấy một vật dụng đáng giá. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội CTĐ xã Hồng Lý, Hội CTĐ huyện Vũ Thư đã vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ kinh phí giúp bà sửa chữa nhà ở. Bà Bé xúc động chia sẻ: Ngày trước, ngôi nhà của tôi mỗi khi mưa đều bị dột. Mùa mưa bão đến càng lo vì nhà trống trước mắt. Nếu không có sự quan tâm, tạo điều kiện của các tổ chức, nhà hảo tâm, đặc biệt là Hội CTĐ huyện, xã thì không biết khi nào tôi mới có được chỗ ở kiên cố, vững chãi.

triển khai đồng bộ, rộng khắp. Hướng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", các cấp hội đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trao hơn 36.400 suất quà trị giá gần 11 tỷ đồng cho các gia đình là hộ nghèo, nạn nhân da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những điểm nhấn trong công tác nhân đạo, từ thiện của các cấp hội CTĐ trong tỉnh những năm qua đó là thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Triển khai thực hiện cuộc vận động, trong năm 2022, các cấp hội đã trợ cấp gạo thường xuyên cho 771 địa chỉ nhân đạo với 10kg gạo/tháng/gia đình; duy trì mô hình "Nối cháo tình thương" phát miễn phí hơn 37.000 suất cháo vào thứ ba, thứ năm hàng tuần cho bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện đa khoa 8 huyện, thành phố; tổ chức tặng quà, học bổng và xe đạp cho 1.895 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật nhân dịp đầu năm

học mới... Cùng với đó, các cấp hội đã kêu gọi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa cho 64 hộ gia đình khó khăn về nhà ở trị giá 5,8 tỷ đồng; cứu trợ đột xuất 112 người với tổng trị giá 809 triệu đồng; tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí tại các huyện Đông Hưng, Tiên Hải, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Vũ Thư cho hơn 2.900 người cao tuổi và học sinh mầm non trị giá gần 213 triệu đồng...

Ngoài ra, các cấp hội CTĐ trong tỉnh còn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Bên cạnh các hoạt động, chiến dịch hiến máu tình nguyện thường niên như: lễ hội xuân hồng, những giọt máu hồng hè... các cấp hội còn xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ hiến máu để huy động nguồn máu khẩn cấp, qua đó hỗ trợ kịp thời các bệnh nhân nguy kịch, bệnh hiểm nghèo cần nguồn máu để chữa trị. Trong năm 2022, đã có 50 cuộc hiến máu được tổ chức với hơn 10.000 đơn vị máu được thu nhận, trong đó hơn 1.000 đơn vị máu có thể tích 350ml.

đơn vị máu được thu nhận, trong đó hơn 1.000 đơn vị máu có thể tích 350ml.

Có thể nói, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các cấp hội CTĐ đã trở thành cầu nối giữa những trái tim nhân ái, những tấm lòng hảo tâm với nhiều mảnh đời bất hạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Ông Vũ Đức Điền, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp hội CTĐ thực hiện ngày càng đạt hiệu quả thiết thực và có chiều hướng phát triển, nhân rộng, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi. Để tiếp tục cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện năm 2023 và những năm tiếp theo đạt giá trị cao hơn, các cấp hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện trọng tâm là phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Tiếp tục duy trì mô hình "Nối cháo tình thương", "Nối cơm nghĩa tình"; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các dự án, công trình nhân đạo để giúp đỡ các trường học yếu thế, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

TIỀN HẢI

Tăng cường phòng dịch Covid-19 tại trường học

Tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, các trường học trên địa bàn huyện Tiên Hải đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Tại Trường Tiểu học Tây Lương, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm sau những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Thấy cô giáo cùng các em học sinh tổng vệ sinh toàn trường. Thực hiện nghiêm việc xếp hàng vào lớp và đều được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Lương cho biết: Trường có 5 khối lớp với 400 học sinh. Bên cạnh công tác chuyên môn, nhà trường rất chú trọng khâu phòng, chống dịch bệnh trong trường học, nhất là dịch Covid-19. Hiện nay, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên để các em tự giác chấp hành nhằm bảo vệ sức khỏe chính mình. Em Ngô Phương Lan, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tây Lương cho biết: Hàng ngày đến trường em cũng như các bạn đều sát khuẩn tay thường xuyên và đo thân nhiệt. Tại lớp học chúng em tổ chức sát khuẩn và vệ sinh lớp học thường xuyên sạch sẽ và đeo khẩu trang, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Thầy giáo Ngô Quang Thụy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải cho biết: Những ngày qua, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 1.000 học sinh nhằm nâng cao ý thức không chỉ quan, lơ là trong phòng dịch tại trường học. Nhà trường tiếp tục bố trí dung dịch sát khuẩn, các vật tư y tế như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay để học sinh sử dụng. Công tác phòng, chống dịch luôn nằm trong các kế hoạch hoạt động



Học sinh trên địa bàn huyện Tiên Hải tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

của nhà trường từ trước đến nay. Với kinh nghiệm đúc kết từ các năm trước, Trường đã chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải, thời gian qua, số ca mắc Covid-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Hải là 21 ca, trong đó 19 học sinh, 2 giáo viên. Huyện đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 58 với 1.620 liều cho người từ 18 tuổi trở lên. Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/TT-BYT, ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Huyện Tiên Hải có 86 trường học với trên 40.000 học sinh. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức rõ công tác an toàn phòng dịch đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong đó, yêu cầu học sinh phải kiểm tra sức khỏe, thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến trường. Yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống

dịch Covid-19 như: chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Ngoài phòng dịch Covid-19, các trường trên địa bàn huyện còn chủ động phòng các dịch bệnh để ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Trong đó, yêu cầu các trường có tổ chức ăn bán trú đặc biệt quan tâm tới thức ăn, nước uống bảo đảm dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã phun thuốc diệt ruồi, muỗi, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp, sử dụng thuốc sát khuẩn đối với dụng cụ học tập và đồ chơi của trẻ. Quán triệt toàn bộ giáo viên tăng cường trao đổi với phụ huynh vào các giờ đưa, đón trẻ, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ có biểu hiện mắc bệnh để có biện pháp tại gia đình hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, điều trị kịp thời. Đối với cấp học mầm non, yêu cầu các cô giáo tranh thủ ngày nghỉ, ngoài giờ đưa đón trẻ tổ chức lau rửa đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh lớp học, khu vực bếp, đồ đựng thức ăn và xung quanh khuôn viên trường để bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh.



Ngôi nhà của bà Dương Thị Bé, xã Hồng Lý được tu sửa từ nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện được các cấp hội CTĐ trong tỉnh triển khai trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, các cấp hội còn triển khai nhiều mô hình, chương trình trợ giúp nhân đạo như: trao tặng quà, trợ cấp gạo thường xuyên, khám chữa bệnh, cấp học bổng, phát cháo miễn phí, hiến máu tình nguyện... Qua những chương trình, mô hình này, các cấp hội CTĐ đã huy động nhiều nguồn lực xã hội trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song các hoạt động nhân đạo, từ thiện vẫn được các cấp hội CTĐ trong tỉnh